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til félagsmálaráðherra um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga.

Frá Lárusi .Jónssyni.

Hversu mikið skerðist að óbreyttu framlag úr ríkissjóði til Jöfnunarsjóðs
sveitarfélaga vegna niðurfellingar söluskatts á matvörur á árunum 1978 og 1979?

Hyggst ríkisstjórnin bæta sveitarfélögunum þennan tekjumissi og ef svo er með
hvaða hætti?


